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Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um nám í hjúkrunarfræði.

Frá Elsu Láru Arnardóttur.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir auknu fjármagni til námsbrauta í hjúkrunarfræði til að
koma á móts við skort á hjúkrunarfræðingum?

2. Hvernig ætlar ráðherra að bregðast við brottfalli úr námi í hjúkrunarfræði?
3. Ætlar ráðherra að beita sér fyrir því að fjölga verknámsplássum fyrir hjúkrunarfræði-

nema innan heilbrigðisstofnana og þá hvernig?

 


